

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.12 แนวโน้มอ่อนค่า ,กรอบ 31.00-31.20

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.12 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มอ่อนค่าลงตามสกุลในภูมิภาค หลังดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ราว 0.2% คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.00-31.20

* นายจิตติพล พุกเกษมธนาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.12 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามสกุลเงินหลักอื่น ๆ ในทันที หลังดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ตามแรงหนุนหลักจากตัวเลขค่าปลีกที่ฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งแรงขายหลักมาจากนักลงทุนต่างชาติ บนมุมมองว่าการระบาดของไวรัสรอบสองจะกระทบกำหนดการกลับมาดำเนินธุรกิจในช่วงเอเชีย

* ในระยะสั้นจึงต้องจับตาดูทิศทางของสกุลเงินเพื่อนบ้านเป็นหลัก นอกเหนือจากนั้น ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในย่านนี้ ก็ดูจะเป็นประเด็นที่อาจส่งผลให้การฟื้นตัวในรอบนี้เกิดขึ้นช้าลงไปอีกเช่นกัน

* คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 31.00-31.20 บาท/ดอลลาร์

* ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินยังคงสดใส เมื่อมุมมองหลักกลับมาเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ ด้วยแรงหนุนหลักจากตัวเลขค่าปลีก (Retail Sales) ในสหรัฐที่ฟื้นตัวเด่น 17.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้า จากแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ดัชนี S&P 500 จึงปรับตัว + 1.9% ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ขณะที่ดัชนี Euro Stoxx 600 ของยุโรปก็ปรับตัวขึ้น 2.9% พร้อมกันกับบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีที่ปรับตัวสูงขึ้น 3bps มาที่ระดับ 0.75% แม้ประธานเฟดจะส่งสัญญาณว่าไม่มีแนวโน้มคิดที่จะขึ้นดอกเบี้ย

* ส่วนในฝั่งของตลาดเงิน กลับมีการระบาดของไวรัสมาเพิ่มความกังวลอีกครั้ง หลังจากมีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อในปักกิ่งและโตเกียว จนทำให้ทางการจีนต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ในบางส่วน หนุนให้เงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ราว 0.2%

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.04 วานนี้ 96.95

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 422.77 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 625.51 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.084 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้